



Greenway Travel จัดทำโปรแกรมซัมเมอร์แคมป์สิงคโปร์ ร่วมกับ สถาบัน Coleman Collage เนื่องจากเราเห็นว่า สิงคโปร์เป็นเมืองแห่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก จนได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศระดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย ที่มีการผสมผสานระบบการศึกษาของทั้งแบบอังกฤษและอเมริกาไว้ในประเทศนี้ สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็ก ๆ ที่มีการพัฒนาสูง ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและคุณภาพชีวิต มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญในการสื่อสารเป็นอย่างมาก

สถาบัน **Coleman Collage** นำโดยทีมคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานในแวดวงการศึกษากว่า 10 ปี มีชื่อเสียงในระดับต้นๆ และเป็นที่ยอมรับของนักเรียนท้องถิ่นชาวสิงคโปร์ ระบบการเรียน การสอนได้คุณภาพและมาตรฐาน สถาบันได้รับการรับรองจาก EduTrust หน่วยงานวัดคุณภาพของรัฐบาลสิงคโปร์ สถาบัน **Coleman Collage** มีความเชื่อว่าการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด จะต้องมาจากระบบการเรียนการสอนที่แข็งแกร่งกับหลักสูตรที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว จากการเรียนการสอนจริง โดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ พร้อมเอาใจใส่ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน คณาจารย์ของเราจะส่งเสริมสร้างนักเรียนให้น่าศักยภาพของตนเองออกมาให้มากที่สุด มีสมาธิในการเรียนดี นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสนใจและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เปี่ยมจากอาจารย์ผู้สอน

ตัวอย่าง โปรแกรม ซัมเมอร์แคมป์ สิงคโปร์ 7 วัน 6 คืน

Day1 (Sun.)	Day2 (Mon.)	Day3 (Tue.)	Day4 (Wed.)	Day5 (Thurs.)	Day6 (Fri.)	Day7 (Sat.)
-	อาหารเช้า	อาหารเช้า	อาหารเช้า	อาหารเช้า	อาหารเช้า	อาหารเช้า
ออกเดินทางจาก เวียงจันทน์ช่วงเช้า	เรียนภาษาอังกฤษ ภาคเช้า	เรียนภาษาอังกฤษ ภาคเช้า	เรียนภาษาอังกฤษ ภาคเช้า	เรียนภาษาอังกฤษ ภาคเช้า พร้อมรับ ใบประกาศนียบัตร	สนุกเต็มวัน	สิงคโปร์จาล่า ก่อนนะจ๊ะ
-	อาหารกลางวัน	อาหารกลางวัน	อาหารกลางวัน	อาหารกลางวัน	อาหารกลางวัน	-
ชมเมืองสิงคโปร์ สัมผัสและเรียนรู้ การผสมผสาน วัฒนธรรมอัน หลากหลายของ คนสิงคโปร์ ชม เมอร์ไลออน Merlion Park พร้อม ล่องเรือ แม่น้ำสิงคโปร์	ช่วงบ่าย: ทัศนศึกษาและ เรียนรู้เกี่ยวกับการ บำบัดน้ำเสียมารีไซเคิล Marina Barrage และเรียนรู้ระบบการคมนาคมของ สิงคโปร์ Land Transport Authority (LTA)	ช่วงบ่าย: พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา Alive Museum ภาพแบบ 3 มิติที่ดู เหมือนมีชีวิต ชมสวนพฤกษศาสตร์ Garden by the Bay ที่มีการประดับไฟอย่างสวยงาม	ช่วงบ่าย: Singapore Zoo สวนสัตว์สิงคโปร์ เรียนรู้การดำรงชีวิต ของสัตว์นานาชนิด	ช่วงบ่าย: Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียชมวิวเมืองสิงคโปร์แบบ 360 องศา รับประทานอาหารของฝากอย่างจุใจบน ออร์ชาร์ด	สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เพลิดเพลินกับ เครื่องเล่นสุดมันส์!! เครื่องเล่นเล่นที่รอบ กี่ได้ตามใจวัยมันส์	เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่ สนามบินขางก็ กลับถึงบ้านโดย สวีตตี้ ภาพคคจดใ
อาหารเย็น	อาหารเย็น	อาหารเย็น	อาหารเย็น	อาหารเย็น	อาหารเย็น	อาหารเย็น

รายละเอียดราคา (PDF)